

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4628** /BNN-VP
V/v thông báo về dự án nhà ở
thu nhập thấp Đặng Xá 2

Hà Nội, ngày **08** tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Chiến lược chính sách hỗ trợ nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 02/NQCP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Ngày 03/10/2013 Bộ Xây dựng phối hợp với Tổng Công ty Viglacera tổ chức buổi giới thiệu dự án và quy trình mua nhà thu nhập thấp tại Khu đô thị Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Dự án gồm 5 khối nhà, xây dựng trên lô đất 3,7ha, mỗi tòa nhà cao 6 tầng có thang máy, tầng 1 làm chức năng dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, tầng 2 đến tầng 6 bố trí 1.139 căn hộ, diện tích từ 35,8m² đến 69,5m². Giá bán dưới 9 triệu đồng/m², gồm thuế VAT và phí bảo trì. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà cho khách hàng trong quý I năm 2014.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ biết và tìm hiểu về trình tự, thủ tục, hồ sơ mua nhà ở xã hội nói chung và của dự án nêu trên xem tại Website: www.viglaceraland.vn hoặc trực tiếp với chủ đầu tư là Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera tại địa chỉ sau:

- Sàn giao dịch Bất động sản Viglacera, tầng 1 Toà nhà Viglacera số 1 Đại lộ Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội.

- Phòng giới thiệu sản phẩm nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà A2D2 Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Khi thuê, mua nhà ở xã hội, người có thu nhập thấp theo quy định của nhà nước được hưởng chính sách hỗ trợ từ gói vay 30.000 tỷ đồng với lãi suất 6% trong vòng 10 năm của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở. Để hiểu rõ về thủ tục, hồ sơ liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư dự án và Ngân hàng Vietinbank để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Việt